

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Reemat Premium-120

ระบบเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเส้นใยแก้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sika® Reemat Premium-120 ใช้เสริมความแข็งแรงกับระบบกันซึมแบบทา โครงสร้างภายในเป็นเส้นใยที่ถักสานแบบสุ่ม มีความยืดหยุ่นและสามารถต้านทานแรงดึงได้สูงในหลายทิศทาง

การใช้งาน

- ใช้เสริมความแข็งแรงของกันซึมหลังคาโลหะ ต่ำ ระเบียง เฉลียง หรืออื่นๆ
- ใช้เสริมความแข็งแรงของกันซึมหลังคาที่มีรายละเอียดปลีกย่อย และรูปทรงซับซ้อน
- ใช้เสริมความแข็งแรงของกันซึมหลังคาทุกส่วนหรือกันซึมหลังคาบางส่วน
- ใช้สำหรับงานเก็บรายละเอียดทั่วไปและงานกันซึมทั่วไปได้ทั้งในงานก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุง
- ใช้ร่วมกับระบบกันซึมแบบทาเพื่อซ่อมแซมระบบกันซึมเก่า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี	แผ่นเส้นใยแก้วที่มีทิศทางเส้นใยแบบสุ่ม
บรรจุภัณฑ์	ม้วน
อายุผลิตภัณฑ์	24 เดือน นับจากวันที่ผลิต
การเก็บรักษา	ให้จัดเก็บผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิม บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถปิดได้สนิทและไม่เกิดความเสียหาย สถานที่จัดเก็บต้องเป็นที่แห้ง รูปแบบการจัดเก็บต้องจัดวางให้บรรจุภัณฑ์อยู่ในแนวราบและปราศจากรอยยับ
ลักษณะของสินค้า/ สี	สีขาว

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

โปรดดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ส่วนของการทาเคลือบ / วัสดุที่ใช้

การใช้งาน

เตรียมกันซึมแบบทาในปริมาณที่เหมาะสม โดยใช้ลูกกลิ้ง แปรง หรือการฉีดพ่น ทำให้ Sika® Reemat Premium-120 เปียกให้ทั่ว และให้ทำการม้วนแผ่นเส้นใย Sika® Reemat Premium-120 ทาแผ่นให้เรียบ หลีกเลี่ยงการเกิดฟองอากาศหรือรอยยับ และทำการทากันซึม ในชั้นถัดไปเพื่อให้ได้ความหนาที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ของระบบกันซึม

ในการใช้งาน Sika® Reemat Premium-120 ให้ทำการซ้อนทับกันอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร ในทุกด้านที่ทำการติดตั้ง รวมถึงระยะการซ้อนทับกันจากขอบถึงระบบกันซึมเดิม กำหนดให้มีค่าน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ภายหลังขั้นตอนการเตรียมผิวและรองพื้น สามารถจำแนกตามประเภทของงานได้ดังนี้

งานเก็บรายละเอียด

สำหรับงานในลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบส่วนยื่น อุปกรณ์หรือโครงสร้างประเภทอื่นที่มีการแยกออกจากพื้นผิว ให้ทำการตัดแผ่นเส้นใย Sika® Reemat Premium-120 ด้วยความยาวที่เหมาะสม จัดวาง Sika® Reemat Premium-120 ลงบนพื้นผิวที่จะทำการทากันซึม โดยติดตั้งกันซึมแบบทาเพื่อให้พื้นผิวอยู่ในสภาวะเปียก ใช้ลูกกลิ้งหรือแปรง และทำการม้วนแผ่นเส้นใย เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นให้ทากันซึมชั้นถัดไป เพื่อให้ได้ความหนาที่ต้องการ

งานพื้นที่ขนาดใหญ่

เตรียมสารเคลือบผิวที่เหมาะสมโดยใช้ในปริมาณ 4 ถึง 6 ตารางเมตร ต่อการทำงานหนึ่งครั้ง จัดวาง Sika® Reemat Premium-120 ลงบนพื้นผิวที่จะทำการทากันซึม โดยให้พื้นผิวอยู่ในสภาวะเปียก และทำการม้วนแผ่นเส้นใย เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นให้ทากันซึมชั้นถัดไป เพื่อให้ได้ความหนาที่ต้องการ

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอนี้เป็นข้อมูลทั่วไปโดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองห้าหุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.com.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Reemat Premium-120
จำนวน 2564, Version 01.01
02091595200000072

SikaReematPremium-120-th-TH-(12-2021)-1-1-.pdf

